

การประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ประจำปี ๒๕๕๒

ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๐ เมษายน ๒๕๕๒

ณ กรุงแอดดิสอาบาบา สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย

การประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา (Association of Secretaries General of Parliaments – ASGP) ประจำปี ๒๕๕๒ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖ – ๑๐ เมษายน ๒๕๕๒ ณ กรุงแอดดิสอาบาบา สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๕๕ คน จากจำนวนรัฐสภา ๓๑ ประเทศ โดยมีนายพิฑูร พุ่มหิรัญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และนายสมพล วณิชพันธ์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะสมาชิกสมาคมเลขาธิการรัฐสภาเข้าร่วมประชุมด้วย

ในการประชุมครั้งนี้ นาย Hafnaoui Amrani ประธานสมาคมเลขาธิการรัฐสภาและเลขาธิการสภาที่ปรึกษาแห่งชาติแอลจีเรียเป็นผู้ดำเนินการประชุม และนาย Dagnachew Befekadu เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเอธิโอเปียและนาย Habtamu Nini Abino หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการสภาแห่งสหพันธ์ของเอธิโอเปีย ในฐานะประเทศเจ้าภาพจัดการประชุมกล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งนำเสนอระบบรัฐสภาของเอธิโอเปีย

นอกจากนี้ สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในระบบงานด้านนิติบัญญัติและในหัวข้อที่น่าสนใจอื่นๆ อาทิ การตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรี มาตรการในการกำจัดผลกระทบของรัฐสภาต่อสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมประชาธิปไตยอิเล็กทรอนิกส์ในยุคโลกาภิวัตน์ การเลือกตั้งประธานสภาผู้แทนราษฎร และการสังเกตการณ์ธรรมเนียมปฏิบัติของรัฐสภาที่สนองต่อความคาดหวังของสมาชิกรัฐสภาและผู้เลือกตั้ง เป็นต้น

ในการนี้ นายพิฑูร พุ่มหิรัญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ยังได้นำเสนอ Presentation เรื่อง การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา (IPU) ครั้งที่ ๑๒๒ และการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา (ASGP) ประจำปี ๒๕๕๓ ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗ มีนาคม – ๑ เมษายน ๒๕๕๓ ต่อที่ประชุมใหญ่ของสมาคมฯ โดยนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศไทย อาทิ กรุงเทพมหานคร การเดินทางเข้าประเทศ การเดินทางในกรุงเทพฯ และโรงแรมที่พัก เป็นต้น

ในการประชุมครั้งนี้มีตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลง ๑ ตำแหน่ง และเนื่องจากมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อลงสมัครชิงตำแหน่งกรรมการบริหารของสมาคมฯ เพียงคนเดียว คือ นาย Ulrich Schöler รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเยอรมนี จึงได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของสมาคมฯ โดยมีต้องมีการเลือกตั้ง

/ประมวลภาพ...

ประมวลภาพการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ประจำปี ๒๕๕๒



นายพิฑูร พุ่มหิรัญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและนายสมพล วณิชพันธุ์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะสมาชิกสมาคมเลขาธิการรัฐสภาเข้าร่วมการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา (ASGP) ณ กรุงแอดดิสอาบาบา สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย



นายพิฑูร พุ่มหิรัญ เลขานุการสภาผู้แทนราษฎร นำเสนอ Presentation เรื่องการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา (IPU) ครั้งที่ ๑๒๒ และการประชุมสมาคมเลขานุการรัฐสภา (ASGP) ประจำปี ๒๕๕๓ ณ กรุงเทพมหานคร